

# Chào mừng đến với Kế hoạch Tổng thể Phi trường Bền vững (SAMP)

Dự án Ngăn hạn Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA)

Dự thảo Đánh giá Môi trường (EA)

## Cuộc họp Công chúng

Mục đích của cuộc họp hôm nay là cung cấp cho công chúng cơ hội đặt câu hỏi và bình luận về dự thảo EA cho NEPA.

Việc bình luận về bản dự thảo EA là một cách quan trọng để tham gia vào giai đoạn đánh giá môi trường, và đóng góp vào quá trình ra quyết định. Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Cảng Seattle cam kết làm quá trình bình luận công chúng dễ hiểu và dễ tiếp cận. **Thời gian bình luận công chúng mở từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024.**

## Các Trạm Họp Công chúng

Có mười trạm tại cuộc họp công chúng, mỗi trạm tập trung vào một chủ đề khác nhau. Để tận dụng tối đa thời giờ của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đến các trạm theo thứ tự tuần tự.

 <b>1</b> Chào mừng và Đăng ký	 <b>2</b> Tổng quan	 <b>3</b> Lựa chọn thay thế	 <b>4</b> Tổng quan Phân tích	 <b>5</b> Vận tải Bề mặt
 <b>6</b> Phân tích Môi trường	 <b>7</b> Bình luận Công chúng bằng Văn bản	 <b>8</b> Bình luận Công chúng bằng Lời nói	 <b>9</b> Biên dịch và Phiên dịch	<p>Nghiên cứu Phần 150 của Phi trường SEA</p> <b>10</b> Thông tin Cảng <p>Cảng Seattle OEDI/ Phát triển Lực lượng Lao động</p>

Để biết cách **gửi bình luận**, vui lòng xem mặt sau của tài liệu này.

## Bình luận bằng lời nói



Để gửi bình luận công chúng bằng lời nói tại sự kiện này, hãy đăng ký tại bàn đăng ký ở Trạm 8 để nói chuyện với phóng viên tòa án.

Mỗi người bình luận sẽ được phép có ba phút. Những người muốn có thêm thời gian có thể đăng ký để phát biểu lại sau khi tất cả những người tham gia đã đăng ký khác đã có cơ hội.

## Bình luận bằng văn bản



Để gửi bình luận bằng văn bản hay bình luận trên trang web của chúng tôi tại sự kiện này, vui lòng đến Trạm 7.

## Gửi bình luận sau sự kiện này

Nếu bạn muốn gửi bình luận sau sự kiện này, bạn có thể gửi bình luận qua email, trang web hay qua thư.

### THƯ

Mr. Steve Rybolt  
Port of Seattle,  
Aviation Environment and Sustainability  
P.O. Box 68727, Seattle, WA 98168

### EMAIL

[samp@portseattle.org](mailto:samp@portseattle.org)



### TRANG WEB

- Truy cập [sampntpenvironmentalreview.org](http://sampntpenvironmentalreview.org)
- Nhấp vào “gửi bình luận”

## Tìm hiểu thêm

Để xem dự thảo NEPA EA hay bất kỳ tài liệu nào được cung cấp ngày hôm nay:

- Truy cập [sampntpenvironmentalreview.org](http://sampntpenvironmentalreview.org)
- Nhấp vào nút “Tài liệu” ở góc trên bên phải của màn hình

Để cập nhật thông tin về quá trình đánh giá môi trường, hãy đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi bằng cách chọn hộp thông báo Kế hoạch Tổng thể Phi trường Bền vững bên dưới phần “Tin tức về Môi trường và Tính bền vững” tại [subscribe.portseattle.org/publications](http://subscribe.portseattle.org/publications)



## Tài liệu biên dịch



Bạn có thể tìm thấy tài liệu biên dịch bằng cách đến Trạm 9 hay nhấp vào nút “Tài liệu” ở góc trên bên phải màn hình trên trang web của chúng tôi: [sampntpenvironmentalreview.org](http://sampntpenvironmentalreview.org)